

TRANG THÔNG TIN
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ HỌC THUẬT, LÝ LUẬN,
LUẬN ĐIỂM MỚI VỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

1. Tóm tắt mở đầu

Đề tài: Quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01.

Nghiên cứu sinh: Hoàng Tuấn

Người hướng dẫn: 1. GS. TS. Đinh Văn Tiến; 2. TS. Lương Minh Việt

Cơ sở đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia.

2. Nội dung trang thông tin tóm tắt

Một là, luận án quan niệm quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp là sự tác động có tổ chức, có định hướng và mang tính quyền lực nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước đến hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bằng những phương pháp và công cụ quản lý nhằm thúc đẩy quá trình cổ phần hóa có hiệu quả, đạt được mục tiêu sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Hai là, luận án chỉ ra những hạn chế trong quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm hạn chế về công tác xây dựng chương trình mục tiêu và hạn chế về việc tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu cổ phần hóa. Nguyên nhân của những hạn chế này gồm: i) việc tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được tiến hành trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn; ii) kinh nghiệm về cổ phần hóa các doanh nghiệp có quy mô lớn của Thành phố chưa nhiều; iii) số lượng các doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phần hóa lớn; iv) công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; v) việc ban hành cơ chế, chính sách chưa đúng kế hoạch; vi) việc xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến tài chính công của các cơ quan chức năng còn chậm và chưa triệt để; vii) tổ chức bộ máy làm công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chồng chéo.

Ba là, luận án đưa ra 03 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: (1) *Nhóm giải pháp về tạo lập tiền đề cần thiết cho việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước* (gồm: giải pháp về công tác tư tưởng, tuyên truyền; giải pháp tăng cường cải cách hành chính; giải pháp bổ sung, hoàn thiện tiêu chí phân loại; giải pháp hoàn thiện kế hoạch; giải pháp về tổ chức bộ máy, nhân lực quản lý nhà nước; giải pháp về giám sát, kiểm tra; giải pháp tổ chức hội thảo, biên soạn tài liệu. (2) *Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách tài chính* (gồm: giải pháp về thể chế, cơ chế chính sách; giải pháp xác định, tách riêng, xử lý các khoản tồn tại về tài chính của doanh nghiệp khi cổ phần hóa; giải pháp tài chính công; giải pháp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với phát triển thị trường chứng khoán) và (3) *Nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước sau cổ phần hóa* (gồm: giải pháp về công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt; giải pháp giải quyết vấn đề lao động dôi dư; giải pháp đổi mới phương thức quản lý; giải pháp kiện toàn, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp sau cổ phần hóa; giải pháp về chế độ thông tin, báo cáo).

Bốn là, luận án đề xuất, khuyến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành nhằm góp phần thúc đẩy tái cơ cấu và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước ở phạm vi Quốc gia, gồm: i) tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; ii) đổi mới và áp dụng khung quản trị hiện đại; iii) hoàn thiện cơ chế quản lý của chủ sở hữu, trong đó kiến nghị với Chính phủ thành lập cơ quan chuyên trách ngang Bộ thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước ./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người hướng dẫn 1

Người hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

GS. TS. Đinh Văn Tiến

TS. Lương Minh Việt

Hoàng Tuấn

